



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๗๑,๘๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือได้ ผลงานดังกล่าวต้องอยู่ในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันส่งงานงวดสุดท้ายจนถึงวันเรียกสอบราคา และจะต้องเป็นผลงานที่ดีและไม่เกินกำหนดสัญญาจ้าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาดังกล่าวได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๕-๕๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี www.fisheries.go.th/fpo-suphunburi/ หรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์)

ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี